



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อให้การควบคุม และการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของคณาจารย์ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้ทั้งรูปแบบการสอนในห้องแบบปกติ การสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสานรูปแบบการสอนในห้องแบบปกติกับการสอนแบบออนไลน์

๒. การเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบสามารถจัดได้แต่ต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของ อว. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หากมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักศึกษา หรือมีญาติที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ หรือพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทราบโดยทันที ซึ่งทางโรงเรียน และมหาวิทยาลัยจะมีการประเมินความเสี่ยงในการเข้าเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ก่อน

๓. ให้คณาจารย์ ครูผู้สอน ดำเนินการสอบถาม หาข้อมูลจากนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามข้อ ๒ แล้วให้แจ้งคนบติ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ แล้วแต่กรณี และรายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว กรณีที่พบว่า นักเรียน นักศึกษาที่มาจากจังหวัดที่มีการประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ หรือพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ให้ผู้สอนพิจารณากำหนดให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าร่วมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จนกว่าจะพ้นการกักตัว ๑๔ วัน

๔. ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่มีภูมิลำเนา หรือเดินทางมาจากจังหวัดที่มีการประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ หรือพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ทุกคน ต้องกรอกแบบสำรวจ การเดินทางเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่าน google form ลิ้งค์ <https://forms.gle/HX8RoGrfBJYKZqaeA> โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ไลน์ในการเดินทาง และให้กักตัวภายในที่พักก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์โดยทันทีและแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ

๕. ให้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้ดูแลประสานงานแจ้งข้อมูลให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทราบข้อมูล

๗. ให้คณาจารย์ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกคน ติดตามประกาศและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปางและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง